



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เรื่อง ผลการเลือกตั้งประธานและกรรมการในสภาคณาจารย์และข้าราชการ
และการขึ้นบัญชีผู้ไม่ได้รับการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งประธานและกรรมการในสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยกำหนดการเลือกตั้งประธานและกรรมการในสภาคณาจารย์และข้าราชการ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ลานใต้หอประชุมใหญ่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา นั้น

บัดนี้ การเลือกตั้งประธานและกรรมการในสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๓ ของข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการในสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจึงประกาศผลผู้ได้รับการเลือกตั้งประธานและกรรมการในสภาคณาจารย์และข้าราชการที่ได้คะแนนสูงสุดและที่ได้คะแนนเสียงลดหลั่นลงมาในแต่ละประเภทเพื่อดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการในสภาคณาจารย์และข้าราชการ และการขึ้นบัญชีสำรองผู้ไม่ได้รับการเลือกตั้ง ดังนี้

๑. ตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	อาจารย์นินุสรา มินทราศักดิ์	ได้คะแนนเสียงสูงสุดอันดับที่ ๑ และเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๒	อาจารย์ ดร.ปพน บุชยมาลัย	ได้คะแนนเสียงอันดับที่ ๒ และขึ้นบัญชีสำรองลำดับที่ ๑
๓	รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิ ขจรกิตติยา	ได้คะแนนเสียงอันดับที่ ๓ และขึ้นบัญชีสำรองลำดับที่ ๒

๒. ตำแหน่งกรรมการในสภาคณาจารย์และข้าราชการ จากคณาจารย์

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	อาจารย์ ดร.ภูตรา อาแล	ได้คะแนนเสียงสูงสุดอันดับที่ ๑ และเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจากคณาจารย์
๒	อาจารย์อารีฟ มะเกะ	ได้คะแนนเสียงอันดับที่ ๒ และเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจากคณาจารย์
๓	อาจารย์สุวรรณา ทองดอนคำ	ได้คะแนนเสียงอันดับที่ ๓ และเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจากคณาจารย์

ลำดับ...

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๔	อาจารย์อับดุลฮาติม อาแด	ได้คะแนนเสียงอันดับที่ ๔ และเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจากคณาจารย์
๕	อาจารย์ไมซาเราะห์ สมะแอ	ได้คะแนนเสียงอันดับที่ ๕ และเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจากคณาจารย์
๖	อาจารย์ ดร.ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์	ได้คะแนนเสียงอันดับที่ ๖ และเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจากคณาจารย์
๗	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันฮารงค์ บินอิสริส	ได้คะแนนเสียงอันดับที่ ๗ และเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจากคณาจารย์
๘	อาจารย์ ดร.ศุภมาส รัตนพิพัฒน์	ได้คะแนนเสียงอันดับที่ ๘ และขึ้นบัญชีสำรองลำดับที่ ๑
๙	อาจารย์ ดร.สะอูดี มะประสิทธิ์	ได้คะแนนเสียงอันดับที่ ๙ และขึ้นบัญชีสำรองลำดับที่ ๒

๓. ตำแหน่งกรรมการในสภาคณาจารย์และข้าราชการ จากข้าราชการ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	นายนาซอรี เต๊ะกาแซ	ได้คะแนนเสียงสูงสุดอันดับที่ ๑ และเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จากข้าราชการ
๒	นายแวยูฮัน หะยีแวนาแว	ได้คะแนนเสียงอันดับที่ ๒ และเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จากข้าราชการ
๓	นายอับดุลรอฮิม เปาะอีเต	ได้คะแนนเสียงอันดับที่ ๓ และเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จากข้าราชการ

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการที่ได้รับคะแนนอันดับที่ ๑ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในสภาคณาจารย์และข้าราชการ จากคณาจารย์ที่ได้รับคะแนนอันดับที่ ๑ ถึง ๗ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในสภาคณาจารย์และข้าราชการ จากคณาจารย์


ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในสภาคณาจารย์และข้าราชการ จากข้าราชการที่ได้รับคะแนนอันดับที่ ๑ ถึง ๓ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในสภาคณาจารย์และข้าราชการ จากข้าราชการ

ให้ประธาน...

ให้ประธานและกรรมการในสภาคณาจารย์และข้าราชการมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี
และให้บัญชีผู้ไม่ได้รับการเลือกตั้งใช้ได้ ๒ ปี นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(ดร.สุรเดช สุวรรณชาติรี)

รองอธิการบดี รักษาราชการแทน

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา